



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ไทยติดที่51มั่นคงอาหาร	ข่าวสด
2. หวังไทยเลี่ยงวิกฤตอาหาร รายได้กระจุกตัว-คนเข้าถึงของดีได้ยาก...	มติชน
3. ยักษ์ข้ามชาติผูกขาดกลไกอาหาร ไทยผงาดขึ้นอันดับ 51 ของโลก...	ไทยรัฐ
4. ออกโรงปิดข่าวกรมฯต้นเหตุอุทยานน้ำท่วม	โพสต์ทูเดย์
5. รมช.เกษตรฯเปิดงานเกษตรอินทรีย์'ศรีสะเกษ'มุ่งมั่นนำร่องขับเคลื่อน	มติชน
6. อ.ส.ค.ปิ้งไอเดียนำเข้าน้ำเชื้อแซ่แซ็ง-ย้ายฝากตัวอ่อนพันธุโคนม Girolando...	ไทยโพสต์
7. เกษตรฯ เร่งผนึกกำลังพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร...	ไทยโพสต์
8. มกอช.เปิดตัว'DGT Farm' ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์	สยามธุรกิจ
9. ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง: ไหมมหัศจรรย์	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
หัวข้อ : ไทยติดที่51มั่นคงอาหาร

วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 9768 หน้า : 5

ไทยติดที่51 มั่นคงอาหาร

นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถาบันไอโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิท(อีไอยู) จัดอันดับดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก(จีเอฟเอสไอ) ปี 2559 ให้ไทยได้จีเอฟเอสไอ อันดับ 51 ของโลก จากการจัดอันดับ 113 ประเทศทั่วโลก โดยมีสหรัฐอเมริกาครองอันดับ 1 รองลงมาคือ ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ เนเธอร์แลนด์

หากคิดคะแนนเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ(ไม่รวม บรูไน) จะพบว่าไทยอยู่อันดับ 3 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ส่วนอันดับ 4 คือ เวียดนาม และอันดับ 5 คือ อินโดนีเซีย

สำหรับวิกฤตอาหารของโลกจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากไทยสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และยังมีผลผลิตมากพอที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ต่อเนื่องจนขึ้นเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สับปะรดกระป๋อง อันดับ 1 ของโลก ข้าวและน้ำตาล อันดับ 2 ของโลก กุ้ง อันดับ 3 ของโลก และไก่เนื้อ อันดับ 4 ของโลก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : หวั่นไทยเสี่ยงวิกฤตอาหาร รายได้กระจุกตัว-คนเข้าถึงของดีได้ยาก...

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14412 หน้า : 6

หวั่นไทยเสี่ยงวิกฤตอาหาร

● รายได้กระจุกตัว-คนเข้าถึงของดีได้ยาก

● แกรมบิกค้าปลีกข้ามชาติผูกขาดกลไกตลาด

สศก.เผยอันดับความมั่นคงอาหารของไทยดีขึ้น แต่ยังเสี่ยง เหตุรายได้กระจุกตัว คนส่วนใหญ่เข้าถึงอาหารดี ๆ ยาก แกรมถูกบริษัทใหญ่-ข้ามชาติผูกขาดกลไกตลาด เน้นรัฐออก กม.คุ้มครองที่ดินเกษตร หนุนทำเกษตรที่หลากหลาย

นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถาบันไอโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (อีไอยู) ในประเทศได้จัดอันดับดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก (จีเอฟเอลไอ) ปี 2559 ซึ่งไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 59.5 คะแนนสูงขึ้นจากปี 2558 โดยอยู่ในอันดับที่ 51 ของโลกจาก 113 ประเทศทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกาครองอันดับ 1 รองลงมาคือ ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ เป็นต้น แต่หากคิดเฉพาะกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ (ไม่รวมบรูไน) ไทยอยู่อันดับ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า แม้ว่าวิกฤตอาหารของโลกจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากไทยผลิตอาหารเพียงพอบริโภคและยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ต่อเนื่อง แต่ไทยก็ยังมีความเสี่ยงหลายด้านที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงทาง

อาหาร โดยเฉพาะการกระจายรายได้ที่กระจุกตัวอยู่ที่คนส่วนน้อยของประเทศ การเข้าถึงอาหารที่ดีมีประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ยากลำบาก การตลาดที่มีแนวโน้มว่า บริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติจะเข้ามาครอบครองและผูกขาดกลไกการกระจายอาหารมากยิ่งขึ้นจากการขยายตัวของกิจการร้านสะดวกซื้อแทนที่ตลาดสด ตลาดนัด และร้านขายของชำอย่างรวดเร็ว การใช้ที่ดินการเกษตรผิดวิธี การนำที่ดินเกษตรไปทำอุตสาหกรรม และปัญหาระบบน้ำที่ปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทานเพียง 31.54 ล้านไร่ คิดเป็น 21.13% ของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศเท่านั้น

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงความมั่นคงทางอาหาร ภาครัฐควรออกมาตรการเชิง

นโยบาย อาทิ การคุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อให้มีที่ดินเพียงพอที่จะทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชอาหารได้อย่างยั่งยืน โดยควรออกกฎหมายหรือมีมาตรการคุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกการเกษตรและไม้อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวทั้งส่วนตัวและนิติบุคคลเข้าครอบครองที่ดินทั้งทางตรงและทางอ้อม รัฐควรจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูพืช และสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรที่หลากหลาย การทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารแก่เกษตรกรรายย่อย เน้นการปลูกพืชควบคู่กับการทำปศุสัตว์ด้วยเพื่อเป็นการเกื้อกูลกันในระบบ

“แม้ไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในอันดับต้นๆ ของโลก แต่เมื่อดูรายละเอียดแล้วพบว่าไทยก็ยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหารอยู่มาก โดยเฉพาะด้านความสามารถในการหาซื้ออาหาร จากปัญหารายได้ของครัวเรือน ที่อาจไม่เพียงพอ และบางครัวเรือนมีรายได้ลดลง สวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมถึงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ที่ปัจจุบันอาหารในไทยยังมีสารตกค้างสูง และคุณค่าทางอาหารยังต่ำอยู่เมื่อเทียบกับสินค้าส่งออก ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีมาตรการเพื่อมากำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต” นายภูมิศักดิ์กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : ยักษ์ข้ามชาติผูกขาดกลไกอาหาร ไทยผงาดขึ้นอันดับ 51 ของโลก...

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 21767 หน้า : 8

● ไทยผงาดขึ้นอันดับ 51 ของโลก ● “จีเอฟเอสไอ” ที่ 3 ในอาเซียน

ยักษ์ข้ามชาติผูกขาดกลไกอาหาร

นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สกก.) เปิดเผยว่า สถาบันอิโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (อีไอยู) ประเทศอังกฤษ ได้จัดอันดับดัชนีความมั่นคงทางอาหาร โลก (จีเอฟเอสไอ) ปี 2559 จาก 113 ประเทศทั่วโลก โดยคิดจากองค์ประกอบ 3 ด้าน อาทิ ความพอเพียงของอาหาร, ความสามารถในการหาซื้ออาหาร ปรากฏว่า ประเทศไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 59.5 คะแนน สูงขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 0.5 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 51 ของโลก โดยมีสหรัฐฯ ครองอันดับ 1 รองลงมา คือ ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และหากคิดคะแนนเฉพาะในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ (ไม่รวมบรูไน) พบว่า ไทยอยู่อันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ที่มี 83.9 คะแนน มาเลเซีย ที่มี 69 คะแนน

ทั้งนี้ แม้ว่าวิกฤติอาหารของโลก ดูเหมือนไม่ส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากไทยสามารถผลิตอาหารเพียงพอการบริโภคในประเทศและเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ จนขยับขึ้นเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สับปะรดกระป๋อง อันดับ 1 ของโลก ข้าวและน้ำตาล อันดับ 2 ของโลก กุ้ง อันดับ 3 ของโลก ไก่เนื้อ อันดับ 4 ของโลก แต่ก็มีความเสี่ยงหลายด้าน ที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการกระจายรายได้ ที่มีการกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มคนส่วนน้อยของประเทศ ทำให้คนกลุ่มใหญ่ที่มีรายได้ไม่มาก เข้าถึงอาหารที่ดีมีประโยชน์ได้ยากขึ้น

“ในส่วนของภาคการตลาดมีแนวโน้มว่า บริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติได้เข้ามาครอบครองและผูกขาด กลไกการกระจายอาหารมากยิ่งขึ้น จากการขยายตัวของกิจการร้านค้าสะดวกซื้อ ที่มาแทนที่ตลาดสด ตลาดนัด ร้านขายของชำขนาดเล็ก รวมถึงปัญหาการใช้ที่ดินทางการเกษตร ที่มีการนำที่ดินที่เหมาะสมกับการทำเกษตรไปทำโรงงานอุตสาหกรรม และปัญหาน้ำ ที่ปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 31.54 ล้านไร่หรือ 21% ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั่วประเทศ”

ออกโรงปิดข่าว กรมชลฯต้นเหตุ อุทกภัยน้ำท่วม

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” ปฏิเสธ
ข่าวกรมชลประทานปล่อยน้ำท่วมอยุธยา
ระบุเฉพาะพื้นที่นอกคันกันน้ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีน้ำท่วม
ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ได้เป็น
ผลจากการระบายน้ำของกรมชลประทาน
แต่มีสาเหตุจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำ
ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ
ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงสุด ได้ระบาย
น้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000-
1,500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ซึ่ง
มีการแจ้งเตือนจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อพื้นที่นอกคันกันน้ำได้รับ
ผลกระทบ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปสำรวจพบเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ
ของพระนครศรีอยุธยา แต่ส่งผลกระทบ
เฉพาะพื้นที่นอกคันกันน้ำ (พื้นที่ระหว่าง
ตลิ่งกับคันกันน้ำ) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
แล้วอย่างทันที

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดี

กรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหารจัดการ
น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของกรมชลประทาน
ในช่วงฤดูฝนจะเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่
ทะเลให้เร็วที่สุด โดยใช้เขื่อนเจ้าพระยา
ในการบริหารจัดการน้ำเหนือและใช้ระบบ
ชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำ
เจ้าพระยา แบ่งรับน้ำหรือชะลอน้ำบริเวณ
เหนือเขื่อนตามศักยภาพที่รับได้เพื่อลด
ผลกระทบต่อน้ำท่วมต่ำบริเวณริมแม่น้ำ
น้อย คลองบางบาล คลองโพรงเพง ซึ่งอยู่
นอกเขตคันกันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ได้
รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งให้น้อยที่สุด

สำหรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อน
เจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจาก
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
ตอนบนมีฝนตกชุกกระจายเกือบเต็มพื้นที่
ตั้งแต่ต้นฤดูฝนกลางเดือน พ.ค. 2560
ต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ทำให้ปริมาณน้ำใน
แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
และแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
กรมชลประทานจึงควบคุมปริมาณ
น้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในเกณฑ์ไม่เกิน
1,500 ลบ.ม./วินาที โดยแบ่งรับน้ำเข้า
ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่ง
ตะวันตก แต่เนื่องจากในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง
ของแม่น้ำเจ้าพระยามีฝนตกชุกเช่นกัน
จึงทำให้มีขีดจำกัดในการรับน้ำเข้าระบบ
ชลประทาน ซึ่งจะเร่งพร่องน้ำในระบบ
ชลประทานออกก่อน ■

รมช.เกษตรฯเปิดงานเกษตรอินทรีย์ 'ศรีสะเกษ' มุ่งมั่นนำร่องขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีนายเมธี สุพรรณผล รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนข้าราชการเกษตรกร พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 700 คนเข้าร่วม

นางสาวชุติมา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกร ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงเกษตรฯ เข้มงวดในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า วางระบบในการควบคุมตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต

และผลผลิต ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่นๆ เพื่อขยายตลาดใหม่ๆ ให้มากขึ้น

“ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560-2564 กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ เพิ่มจำนวนเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564 ศรีสะเกษเป็น 1 ใน 3 จังหวัด (ศรีสะเกษ มหาสารคาม และพัทลุง) ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ” นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนามีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางผลักดันเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ โดยจังหวัดศรีสะเกษรายงานว่ามีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น 34,000 ไร่ มุ่งเป้าขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การสัมมนาครั้งนี้จะนำมาใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษให้เหมาะสมต่อไป

อ.ส.ค. ปิ้งไอเดียนำเข้าน้ำเชื้อแช่แข็ง-ย้ายฟากตัวอ่อนพันธุ์โคนม Girolando บราซิล

ชี้ศักยภาพสายพันธุ์ดี ให้น้ำนมสูง มุ่งต่อยอดพัฒนาประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์โคนมไทย เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรยกระดับการผลิต

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ไปศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงโคนม ระบบการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง และแนวทางปรับปรุงพันธุ์โคนมที่ประเทศบราซิล ทำให้ อ.ส.ค. มีแนวคิดที่จะนำเข้าน้ำเชื้อแช่แข็งและตัวอ่อนหรือเอ็มบริโอ (Embryo) โคนมสายพันธุ์กิโรลันโด (Girolando) จากบราซิล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคนมของไทย โดยโคนมพันธุ์ดังกล่าวเป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์กิโรลันโดของอินเดียนกับพันธุ์โฮลสไตน์-ฟรีเซียนของยุโรป ถือเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของหลายประเทศ ที่สำคัญยังให้ลูกสาวที่ให้ผลผลิตน้ำนมดิบสูงถึง 25-35 กิโลกรัม/ตัว/วัน ด้วย

ทั้งนี้ หากนำเข้าน้ำเชื้อแช่แข็งและตัวอ่อนโคนมพันธุ์ Girolando เข้ามาต่อยอดพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคนมของ อ.ส.ค. อนาคตคาดว่า จะได้พ่อพันธุ์โคนมพันธุ์ดีที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงและสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของไทยเพิ่มขึ้นจากฝูงเดิมของ อ.ส.ค. ที่มีกว่า 20 ตัวในปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่ม

ทางเลือกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องการใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดีไปผสมเทียมแม่โคนมในฟาร์ม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำนมดิบสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถลดการนำเข้าน้ำเชื้อแช่แข็งจากต่างประเทศได้ค่อนข้างมาก

“การเยือนบราซิลครั้งนี้ ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ นม ยู.เอช.ที. และโรงงานผลิตชีส (Cheese) จากนมควาย ซึ่งมีทั้ง Fresh Cheese และ Mozzarella คุณภาพดี กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นถึง 10-20% ต่อปี ทำให้ อ.ส.ค. ได้แนวคิดนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การแปรรูปชีสจากนมโคสดแท้ ซึ่ง อ.ส.ค. สามารถทำได้โดยใช้โรงงานนมของ อ.ส.ค. เชียงใหม่ เป็นฐานการผลิต การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ นอกจากจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับแบรนด์ไทย-เดนมาร์คด้วย” ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าว

เกษตรฯ เร่งผนึกกำลังพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร หวังขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อนองค์กร บัณฑิตนักส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ทดแทนข้าราชการที่มีความรู้ ความชำนาญ ที่จะเกษียณอายุราชการจำนวนมากในช่วงปี 2560-2562 พร้อมปรับระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน

นายสุรทิน สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมฯ ได้ปรับแนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรเดิม โดยจัดทำโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร รวม 4 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ การพัฒนานักยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตร มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ปรับระบบความคิด ทักษะ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร มุ่งสู่การเป็น Smart Extension officer

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อให้ได้รูปแบบ หรือ Model ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรในอนาคต เป้าหมาย 210 ราย ผ่าน 4 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น คือ 1. หลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองด้วยความสมัครใจมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่และเกษตรกร 2. หลักสูตรการพัฒนา นักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. หลักสูตร



การพัฒนาโมเดิร์นฟิช กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด คาดหวังให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีนักส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสินค้าเกษตรของพื้นที่ และเกิดเครือข่าย ผู้รู้ในสินค้าเกษตร และ 4. หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ซึ่ง กรมฯ มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอที่มีความสามารถ และทักษะในการ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ชี้แนะ และกระตุ้นให้นักส่งเสริมการเกษตรสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพของกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน

ทั้งนี้วิทยากรจะประกอบไปด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่ที่จะลงมา

ถ่ายทอดและสอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น เนื่องจากช่วงปี 2560-2562 จะมีข้าราชการที่มีความรู้ ความชำนาญ และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เกษียณอายุราชการจำนวนมาก ในเรื่องดังกล่าวในส่วนของเขต 1 จึงได้เตรียมพร้อมขานรับนโยบายของกรมฯ เร่งสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสถานการณ์สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรให้เกิดผลสำเร็จ และเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดต่อไป

มกอช.เปิดตัว'DGT Farm' >ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้จัดทำเว็บไซต์ดีจีทีฟาร์มดอทคอม หรือ www.dgtfarm.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยของเกษตรกร และให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือซื้อปลีกสินค้าเกษตรและอาหารได้โดยตรง โดยระบบดังกล่าวมีจุดเด่นอยู่ที่การจับคู่หรือแมตชิ่งทางธุรกิจ (Business Matching Online) ซึ่งจะเปิดให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีโอกาสเจรจาธุรกิจ ติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรงตามความต้องการด้วย

ใน DGTFarm.com จะแบ่งตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร เป็น 3

ตลาด ได้แก่ 1.ตลาดเกษตรกรอินทรีย์ และตลาดสีเขียว 2.ตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่และจีเอพี (GAP) และ 3.ตลาดสินค้าควอร์เทรซ (QR Trace) ถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการผ่านโลกออนไลน์ โดยระบบนี้รองรับการซื้อขายสินค้าแบบค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงสามารถจับคู่ซื้อขายแบบอัตโนมัติ ทำให้มีช่องทางและโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าก็ง่ายไม่ยุ่งยาก ซึ่งผู้เชื่อมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายในตลาดออนไลน์นี้ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ไม่มีการหลอกขายสินค้า เพราะ

มกอช.มีการตรวจสอบแหล่งผลิตก่อนให้ลงจำหน่ายทุกชนิดสินค้า ขณะนี้ มกอช. ได้เปิดรับสมัครสมาชิก DGTFarm.com แล้วเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่สนใจซื้อ-ขายสินค้าเกษตร

คุณภาพมาตรฐาน สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทางเว็บไซต์ โดยจะมีทีมงานเกษตรดิจิทัลมืออาชีพคอยดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในการซื้อขายด้วย ภายหลังทีมงานเกษตรดิจิทัลแจ้งผลการสมัครทางอีเมลแล้ว สมาชิกสามารถที่จะลงขายสินค้าและทำรายการซื้อขายผ่านระบบ ซึ่งสามารถติดตามสถานะการซื้อขายได้ทุกขั้นตอน

"DGTFarm.com สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิต ผู้ซื้อ รวมถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว สามารถทำการซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งปัจจุบันผู้คนได้ให้ความสนใจและเปลี่ยนไปใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทำให้การประกอบธุรกิจผ่านโลกโซเชียลมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง" นางสาวดุจเดือน กล่าว

แวดวง รอบกรุง



ไหมมหัศจรรย์ สุดารัตน์ วัชรกุลต์ เหล่าวิชา อธิบดีกรมหม่อนไหมแถลงข่าวการจัดงาน "มหัศจรรย์ไหมไทย(Wonders of Thai Silk)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน โดยมี สากล ฉินะกุล และ วิมลลักษณ์ ชูชาติ ร่วมงาน ที่สยามพารากอน.